

# BIZใส่เกียร์ซิงงานพันล้านเร่งส่งมอบโครงการเพียบ

**กับหุ้น-สู้โควิด** - BIZ รุกประมูลงานใหม่กว่า 1 พันล้านบาท เติบโตกลับสู่ปัจจุบันที่มีอยู่ 1.85 พันล้านบาท ฉายภาพครึ่งปีหลังสดใสกว่าครึ่งปีแรก หลังโควิด-19 คลี่คลาย ฟากบอสใหญ่ “สมพงษ์ ชื่นกิติยานนท์” เตรียมส่งมอบโครงการใหญ่ในมือเพียบ มั่นใจต้นผลงานปีนี้โต 10-15% ตามเป้า เร่งรับรู้รายได้งานในมือเต็มที่

นายสมพงษ์ ชื่นกิติยานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิสซิเนสอะไลแ่มেন্ট จำกัด (มหาชน) หรือ BIZ ผู้ดำเนินธุรกิจเป็นผู้จำหน่ายและติดตั้งชุดเครื่องมือทางการแพทย์สำหรับรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง ด้วยวิธีรังสีรักษา (Radiotherapy) และให้บริการซ่อมบำรุงรักษาชุดเครื่องมือทางการแพทย์ดังกล่าว (Maintenance Service) เปิดเผยว่า →**่าบต่อหน้า31**



สมพงษ์ ชื่นกิติยานนท์

บริษัทยังมีงานในมือที่จะทยอยส่งมอบให้แก่ภาครัฐถึงแม้ว่าอาจจะมีการชะลอตัวไปบ้าง แต่เชื่อว่าผลการดำเนินงานจะยังเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

“สำหรับสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ไม่ได้มีผลกระทบต่อบริษัทมากนักเนื่องจากงานส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นงานภาครัฐ แต่อาจจะมีการชะลอการรับรู้รายได้ออกไป ซึ่งทำให้เป้าหมายการเติบโตของรายได้ไม่เป็นไปตามแผน ซึ่งในครึ่งปีหลังนี้ก็จะต้องจับตาดูสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด” นายสมพงษ์กล่าว

### ● ถึงจุดคุ้มทุน 5-7 ปี

สำหรับผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลแคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็ง โดยเริ่มเป็นดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคมปี 2562 เน้นการรักษา มะเร็งด้านการฉายแสง (Radiotherapy) และการให้เคมีบำบัด (Chemotherapy) คาดว่าปีนี้ จะขาดทุนประมาณ 30-40 ล้านบาท โดยคาดว่าจะถึงจุดคุ้มทุนได้ภายใน 5-7 ปี หากจำนวนผู้ป่วยเป็นไปตามเป้าที่วางไว้

ขณะที่ปัจจุบันได้เปิดให้บริการ คลินิกแพทย์แผนไทย แผนกไตเทียมแล้ว และเปิดรับสิทธิสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) บัตรทอง 30 บาท หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รวมถึงสิทธิข้าราชการ ตามสิทธิกรมบัญชีกลาง ซึ่งจะช่วยผลักดันผลการดำเนินงานของบริษัทเติบโตอย่างแข็งแกร่งในระยะยาว 🌟

## BIZ

(ต่อจากหน้า 3)

ภาพรวมอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ เริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้นหากเทียบกับครั้งแรกของปีที่มีรายได้รวม 338.74 ล้านบาท หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 คลี่คลาย

### ● ลุยซิงงานพันล.

ทั้งนี้บริษัทได้เดินหน้าประมูลงานใหม่เข้าพอร์ตต่อเนื่องในช่วงครึ่งปีหลัง มูลค่า 1,000 ล้านบาท จากปัจจุบันมีงานในมือรอรับรู้รายได้ (Backlog) รวม ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2563 อยู่ที่ราว 1,855 ล้านบาท ซึ่งบริษัทเตรียมส่ง

มอบโครงการใหญ่ โครงการศูนย์รักษาผู้ป่วยมะเร็งด้วยอนุภาคโปรตอน ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (Protons Radiotherapy) จำนวน 980 ล้านบาท โดยปกติคาดว่าจะสามารถส่งมอบได้ภายในเดือนกันยายน หรือตุลาคมแต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 จึงทำให้ต้องเลื่อนออกไปก่อน ซึ่งคาดว่าจะไม่น่าจะเกินไตรมาส 1/2564 และเป็นงานโครงการอื่นๆ อีกจำนวน 875 ล้านบาท

อย่างไรก็ตามบริษัทยังมั่นใจรายได้ปี 2563 จะสามารถเติบโตที่ 10-15% เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีรายได้ 734 ล้านบาท เนื่องจาก